

กรมป่าไม้จัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติร่วมปลูกป่า

พิษณุโลกแบบประชารัฐกว่าพันไร่



ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กรมป่าไม้ จัดงานดีเดย์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่วมปลูกป่าแบบประชารัฐ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑,๙๓๖ ไร่ โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมชวนคนไทยร่วมกิจกรรมปลูกป่าแบบประชารัฐในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อีกไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ไร่

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ กำหนดให้วันวิสาขบูชา ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม และเป็นระยะเวลาเริ่มต้นฤดูฝน เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประกอบกับกรมป่าไม้ได้มีผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔ และ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ในการสนธิกำลัง ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตำรวจ ปกครอง ทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพลมาอย่างต่อเนื่องโดยในจังหวัดพิษณุโลก ได้ยึดคืนพื้นที่จากนายทุน จำนวน ๓,๗๐๗ ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอ นครไทย จำนวน ๑,๙๓๖ ไร่ จึงได้ถือโอกาสนี้ จัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นนิมิตหมายที่ดี ในการพลิกฟื้นผืนป่าที่เสื่อมสภาพ ให้กลับเป็นป่าที่สมบูรณ์ เป็นของขวัญวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ให้แก่พี่น้องชาวพิษณุโลกทุกคน

นายชลธิศ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมปลูกป่าแบบประชารัฐ ได้รับความร่วมมือร่วมใจกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างดี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ยึดคืนจากกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล ซึ่งนอกจากจะช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติแล้ว ยังสามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และนันทนาการสำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้อีกด้วย โดยกรมป่าไม้ได้เตรียมกล้าพันธุ์เป็นไม้ท้องถิ่นเดิมในป่าธรรมชาติหลากหลายชนิด อาทิ ตะแบก แดง ยางนา ประดู่ พะยูง ตะเคียนทอง เป็นต้น รวมจำนวน ๑๑ ล้านกล้า

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจากนี้กรมป่าไม้ยังได้จัดกิจกรรมปลูกป่าแบบประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อีกไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ไร่ ในพื้นที่ที่ยึดคืนจากกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล รวมทั้งขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ตลอดจนจนภาครัฐและเอกชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในที่พักอาศัย โรงเรียน หรือที่สาธารณประโยชน์ และสถานที่ที่อื่นๆ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ได้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โทร 02-561-4892-3 ต่อ 5551